



มฟล.เตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนเปิดเทอม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอนในทุกสำนักวิชา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับนักศึกษาเพิ่มขึ้นตามลำดับ และในปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ผ่านระบบการคัด

จากแนวความคิดเรื่องการปรับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ และการปรับตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มฟล. จึงจัดโครงการ “How to Live and Learn on Campus 2007” ในระหว่างวันที่ 1-26 พฤษภาคม 2550 ขึ้น ซึ่งนักศึกษาใหม่ที่เข้า

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ “How to Live and Learn on Campus 2007” จะสามารถทำให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต ทักษะการเรียนรู้ การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างเหมาะสม และที่สำคัญคือนักศึกษาจะมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้น และมีความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนของมฟล. ในภาคการศึกษาแรกที่เปิดภาคเรียนต้นเดือนมิถุนายน คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มฟล. กล่าว

อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาใหม่เกิดความเครียด และวิตกกังวลในช่วงเปิดภาคเรียนคือความไม่เคยชินกับสถานที่ใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ เพื่อนใหม่ และที่สำคัญความไกลบ้านของนักศึกษาส่วนใหญ่ ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ทำให้นักศึกษาใหม่มีปัญหาด้านการเรียนมากในช่วงแรก ทำให้ประสิทธิภาพหรือความสนใจใส่ใจในการเรียนลดลง และหากไม่รีบดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษา ก็อาจจะส่งผลในระยะยาวเกี่ยวกับการเรียน และสังคมของนักศึกษาได้



เลือกจากระบบรับตรงทั่วประเทศ ระบบโควตา ร่วมโครงการจะได้เรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน



เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเทอม

นางสาว... เป็น จากแนวความคิดเรื่องการปรับความรู้พื้นฐาน เป็นสื่อหลักใน ภาษาอังกฤษ และการปรับตัวเข้าสู่รั้ว มหาวิทยาลัย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มฟล. จึง จัดโครงการ “How to Live and Learn on Campus 2007” ในระหว่างวันที่ 1-26 พฤษภาคม 2550 ขึ้น ซึ่งนักศึกษาใหม่ที่จะเข้า



ระบบโควตา ร่วมโครงการจะได้เรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน 23 สาขา ร่วมกิจกรรมสันทนาการเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ด้วยกัน รวมถึง การทำความรู้จักสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ นักศึกษาใหม่จะได้เข้าฟัง บรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคนิค การใช้ภาษาอังกฤษอย่างง่าย เช่น พระมหา วุฒิชัย วชิรเมธี(ว.วชิรเมธี), อ.วิบูลย์ ศรีโสภณ, ผศ.ดร.อรชุน ไชยเสนะ, รศ.สนธิดา เกษรวงศ์ และ ผศ.ดร.ภิกษุณี ภูพิพัฒน์ เป็นต้น โดย วิทยากรแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้และ ประสบการณ์ ในการถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจ ง่าย สนุกสนาน ซึ่งจะให้นักศึกษาใหม่เก็บ เกี่ยวความรู้ได้อย่างเต็มที่

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ “How to Live and Learn on Campus 2007” จะ สามารถทำให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้เรียนรู้ ทักษะการใช้ชีวิต ทักษะการเรียนรู้ การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างเหมาะสม และที่สำคัญคือนักศึกษาจะมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้น และมีความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนของมฟล. ในภาคการศึกษา แรกที่จะเปิดภาคเรียนต้นเดือนมิถุนายน คณบดี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มฟล. กล่าว

อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาใหม่ เกิดความเครียด และวิตกกังวลในช่วงเปิดภาค เรียนคือความไม่เคยชินกับสถานที่ใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ เพื่อนใหม่ และที่สำคัญความ โกลบ้านของนักศึกษาส่วนใหญ่ ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ทำให้นักศึกษาใหม่มีปัญหาด้านการ เรียนมากในช่วงแรก ทำให้ประสิทธิภาพหรือ ความสนใจใส่ใจในการเรียนลดลง และหากไม่ รับดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่ นักศึกษา ก็อาจจะส่งผลในระยะยาวเกี่ยวกับ การเรียน และสังคมของนักศึกษาได้



นายวีระชัย เจริญจิตติชัย หัวหน้าส่วน พัฒนานักศึกษา เปิดเผยว่า ได้จัดเตรียมความ พร้อมเกี่ยวกับบริการให้คำปรึกษาแก่นัก ศึกษาใหม่ โดยในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2550 จะจัดกิจกรรม “นักศึกษาใหม่พบส่วนพัฒนา นักศึกษา” เพื่อแนะนำหน่วยงาน ภารกิจของ ส่วน เจ้าหน้าที่ และสถานที่ให้บริการ โดยใน

วันนั้นจะได้บอกนักศึกษาใหม่เกี่ยวกับช่อง ทางการติดต่อขอรับบริการให้คำปรึกษาซึ่งมี หลายช่องทางด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการให้ บริการที่ห้องแนะแนว ทางเว็บบอร์ดของส่วน พัฒนานักศึกษา Hotline สายด่วน ซึ่งจะช่วย ให้นักศึกษาเข้าถึงการใช้บริการได้มากยิ่งขึ้น

ด้านนางสาวสุยมพร ไชยวงศ์ เจ้า หน้าทีฝ่ายแนะแนวและให้คำปรึกษา ส่วน พัฒนานักศึกษา เปิดเผยว่า ปัญหาที่นัก ศึกษามาขอคำปรึกษาส่วนใหญ่จะเป็นปัญหา ด้านการเรียนโดยเฉพาะช่วง 1-2 เดือนแรก ของเทอมเพราะว่าปรับตัวกับการเรียน รายวิชาต่างๆ ไม่ค่อยได้ เรื่องส่วนตัวก็มีบ้าง แต่ไม่ค่อนมาก แต่เมื่อเทียบกับสัดส่วนของ นักศึกษาทั้งหมดทีเรามีอยู่ถือว่ามีนักศึกษา มาใช้บริการน้อย ทำให้ฝ่ายแนะแนวต้อง ให้การบริการเชิงรุก

และหาช่องทางต่างๆ เพื่อให้ นัก ศึกษาเข้ามาใช้บริการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ นัก ศึกษามองเห็นถึงความสำคัญของการพูดคุย ปัญหาที่พบมากกว่าจะเก็บไว้คนเดียว และ



ทำให้เรามองว่าการใช้บริการให้คำปรึกษา และแนะแนวโดยนักจิตวิทยาเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ เรื่องน่าอาย หรือมองว่าเป็นคนมีปัญหา เหมือนทีหลายคนเข้าใจ สำหรับผู้ที่ต้องการ ใช้บริการคำปรึกษาสามารถโทรหาเจ้าหน้าที่ ได้ที 0-5391-6666 หรือสายภายใน 6666 และ ทีอีเมล : hotline_dev@hotmail.com